



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๐๘๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเอवालักษณ์ พิมพ์นิย)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 229/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ข่าวผู้บริหาร

- ๑๕ กทม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสถาปนา ครบ 48 ปี 14 ธ.ค. 63
- ๑๕ กทม. ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19
- ๑๕ กำชับหน่วยงานปฏิบัติตามแผน หลังพบค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น

ข่าวสำนักงานเขต

- ๑๕ ป้อมปราบฯ กำหนดเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน
- ๑๕ ประเวศและบางกอกน้อยตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
- ๑๕ บางกอกใหญ่ปิดให้บริการงานทะเบียน 18-19 ธ.ค.63
- ๑๕ คูสิดเชิญชวนเที่ยวงาน “ตลาดนัด ของดี ของอร่อย เขตคูสิด”
- ๑๕ ป้อมปราบฯ และบางกอกน้อยทำแผนตรวจสถานบันเทิงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
- ๑๕ ประเวศณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑๕ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๑๕ สวนหลวงและลาดกระบังกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 1 ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โต๊ะ เกอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเร็ว

ข่าวผู้บริหาร

กทม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสถาปนา ครบ 48 ปี 14 ธ.ค. 63

(14 ธ.ค. 63) เวลา 07.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เมืองในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 48 ปี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 149 รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เสร็จแล้ว เวลา 09.09 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธรูปราชูปถัมภ์ และพิธีถวายเทวบรรณาการ (พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ “หลวงปู่มงคลประสาธ” และศาลจีน “เจ้าพ่อเพ่งนัมกิมไซ”) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีพระมหาพรหมคุณวิเศษ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤตมาจารย์ หัวหน้าคณะพรหมณ์ เป็นผู้ดำเนินพิธี

จากนั้น เวลา 10.49 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลคุณตา-คุณยาย ณ ลานสำนักการโยธา กทม.2 และเวลา 11.09 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี และพราหมณ์บุญภาค น้ำใจดี เป็นผู้ดำเนินพิธี

สำหรับช่วงบ่าย กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เริ่มด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ การเดินขบวนพาเหรดและการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬามหาสนุก พิธีมอบถ้วยรางวัลขบวนพาเหรด และกองเชียร์ จากนั้นชมการแสดงดนตรี นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 16 ธ.ค. 63 กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบริจาคโลหิต หรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน

(ทีมข่าว...สปส. รายงาน)

กทม. ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

(10 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เตศวรย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สนามมวยเวทีราชดำเนิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เวลา 18.30 น. ตรวจสถานประกอบการเดอะเซ็นส์ ปิ่นเกล้า ร้าน FAAH ร้าน ป.กุ่มเภา เขตบางกอกน้อย เวลา 20.00 น. ตรวจสถานประกอบการร้านเดโม ร้านสนเนลบาร์ ร้านเฮลแอนปี ร้านบาร์บาร์บาร์ เขตวัฒนา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับปัจจุบันมีคนไทยที่ลักลอบไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยไม่เข้าระบบกักตัว ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ร่วมกับสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ 4 ประเภท ประกอบด้วย สนามมวย คับ บาร์ และคาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค. 63 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน อาทิ มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิ การใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” แทนการลงชื่อในสมุด เนื่องจากแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มีความชัดเจนทางข้อมูลในการติดตามตัวบุคคลได้ง่ายกว่าการลงชื่อในสมุด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนคนที่ไม่แออัดเกินไป การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการหลักที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือ การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน การควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ และการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามที่ราชการกำหนด นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในสถานประกอบการอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทคนิคฯ สำนักงานเขตในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ประกอบด้วย สนามมวย ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การสแกนคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” การจำกัดจำนวนผู้ให้บริการ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการและผู้ให้บริการสนามมวยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างไรก็ตามสถานประกอบการที่น่าเป็นห่วงคือ สถานประกอบการประเภทผับ บาร์ และคาราโอเกะ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะต้องมีการดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหาร โดยขอความร่วมมือให้ใช้แก้วส่วนตัว ไม่ควรใช้แก้วร่วมกันกับผู้อื่น และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กำชับหน่วยงานปฏิบัติตามแผน หลังพบค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น

(14 ธ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่(14ธ.ค.)คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มแย่ลง เนื่องจากการเดินทางสัญจรของประชาชนกลับจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำชับให้ทุกเขตเข้มงวดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ดังนี้ 1.ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด 2.ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว 3.รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง 4.ประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่รถยนต์หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์ 5.ขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 6.ควบคุมสถานประกอบการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ สถานประกอบการประเภทการผลิตภาชนะด้วยโลหะ หรือแร่ การถลุงแร่ การเลื่อย ซอย ไซไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุรูป การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน กิจการที่มีการใช้ หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาหรือดีเซล และการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูน้ ไม้ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร 7.ควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลไม่ให้มีการที่มีควันดำมาใช้งานบนถนน 8.ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท 9.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฉาปนกิจศพให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 10.เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ 11.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร การประกาศเสียงตามสายของชุมชนและแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของฝุ่นละออง PM2.5 ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแบบ Real Time ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.bangkokairquality.com, www.prbangkok.com, www.air4bangkok.com, Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน AirBKK ซึ่งปัจจุบันมีความถี่การแจ้งเตือนวันละ 3 รอบเวลาคือ 07.00, 12.00 และ 15.00 น. เพื่อแจ้งเตือนและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM_{2.5} โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ป้อมปราบฯ กำหนดเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำ “หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย” เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะมีพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. บริเวณชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น ในวันและเวลาราชการ

(ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

ประเวศและบางกอกน้อยตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

เขตประเวศ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้คุณภาพ รวมถึงเป็นการคุ้มครองประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ได้รับกระเช้าของขวัญที่มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา ในวันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ร้านท็อปส์ นัมเบอร์วัน (รามคำแหง 2) ร้านท็อปส์ เดลี (ถ.กาญจนาภิเษก) เพื่อดำเนินการควบคุมตรวจสอบการจัดและจำหน่ายกระเช้าของ ขวัญปีใหม่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ดังนี้ การวางจำหน่ายกระเช้าแต่ละประเภท ต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้า ทุกประเภท และในการแสดงผลภาพกระเช้า ต้องเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้าโดยได้สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์และประเภทผักผลไม้ พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการคัดเลือกสินค้าคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย. รับรอง แสดงรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ โดยต้องแสดงสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้าแสดงวันที่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า พร้อมระบุข้อความ “หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 28 ก.พ. 64” ส่วนกระเช้าผักผลไม้ ตั้งรจจำหน่ายไม่เกิน 3 วันเนื่องจากเสียง่าย โดยให้ติดแผ่นป้ายประกาศให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในการบริโภคอาหารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามนโยบายของคู่วาราชการกรุงเทพมหานคร

เขตบางกอกน้อย นางสาวกนกวรรณ เขี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนการตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564 ในวันที่ 17-18 ธ.ค. 63 ณ ร้านค้าและสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ได้แก่ ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ สยามแม็คโคร สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ เทสโกโลดส์ สาขาปิ่นเกล้า ท็อปส์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและสาขาพรานนก ร้านสหกรณ์กรุงเทพ แมกซ์แวลู สาขาเจริญสุขนิทวงศ์และสาขาเดอะเซ็นส์ ปิ่นเกล้า เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าของผู้บริโภค โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ดังนี้ ประเภทที่ 1 กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพดี ฉลากอาหารถูกต้องมี อย.รับรอง มีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน มีรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิด แสดงวันที่ รับเปลี่ยน/คืนหากผู้บริโภคไม่พอใจคุณภาพสินค้า ประเภทที่ 2 กระเช้าของขวัญประเภทผัก ผลไม้ ต้องสดใหม่แสดงวันเดือนปีที่บรรจุลงกระเช้า รจจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน ประเภทที่ 3 กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กำหนดพื้นที่ตั้งวางให้ชัดเจน แยก มีป้ายข้อความ“ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” แสดงวันหมดอายุของสินค้า ประเภทที่ 4 กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าขนมไทยหรือกระเช้าเพื่อสุขภาพ กำหนดพื้นที่ตั้งวางและแสดงประเภทกระเช้าให้ชัดเจน แสดงวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิด และประเภทที่ 5 กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หากพบผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2424 7880

(ปชส...เขต รายงาน)

บางกอกใหญ่ปิดให้บริการงานทะเบียน 18-19 ธ.ค.63

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบสารสนเทศและปรับปรุงพื้นที่ด้านกายภาพสำหรับให้บริการประชาชน จึงงดให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 18 และ 19 ธ.ค. 63 ยกเว้นการแจ้งตายเปิดให้บริการตามปกติ เขตฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนทุกประเภท ในวันและเวลาดังกล่าว ยกเว้นการให้บริการรับแจ้งตาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2868 2513 ต่อ 5708-11

----- (ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)

ดุสิตเชิญชวนเที่ยวงาน “ตลาดนัด ของดี ของอร่อย เขตดุสิต”

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ให้ประชาชนมีรายได้ที่จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ และสนองนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา จึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ ในงาน “ตลาดนัด ของดี ของอร่อย เขตดุสิต” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 63 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การพันผ้า การทำผ้าบาติก การสอนจัดดอกไม้ การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าจากเครื่องสพัฒนา

----- (ปชส...เขตดุสิต รายงาน)

ป้อมปราบฯ และบางกอกน้อยทำแผนตรวจสอบสถานบันเทิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เขตป้อมปราบฯ นายยุทธนา บำไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่ กำหนดตรวจสอบแผนระวางอัคคีภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดตรวจสอบลักษณะของการประกอบกิจการ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการ ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยออกตรวจแขวงวัดโสมนัส แขวงวัดเทพศิรินทร์ ที่ร้านศรีประยูรอาหารไทย ร้านศรีภูษา ร้านเต็งหนึ่ง ร้าน HAZE (เฮซ) และเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ออกตรวจแขวงป้อมปราบ ที่ร้าน 888 คาราโอเกะ ร้าน Fork&Cork ร้านปลาซ่า ร้าน TOT ร้าน AT ร้านเทพบาร์ ร้าน 103 เบคแอนด์บริว

เขตบางกอกน้อย นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนการตรวจสอบสถานบริการ/สถานบันเทิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่เขตฯ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ ร่วมตรวจสอบสถานบริการ/สถานบันเทิง บริเวณ ถ.อรุณอมรินทร์ ถ.พรานนก ถ.จรัญสนิทวงศ์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ ถ.บรมราชชนนี ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่22/2558 ได้แก่ การยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การเปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ การยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพหุพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานของสถานประกอบการ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 16 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนสุเหร่าทางควาย ช.อ่อนนุช 59 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มีมิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตปทุม เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 16 ธ.ค. 63 ณ ช.นวมินทร์ 95 และบริเวณ ถ.วชิรธรรม 1 วันที่ 17 ธ.ค. 63 ตั้งแต่ ช.นวมินทร์ 157-161 ถ.วชิรธรรม และวันที่ 18 ธ.ค. 63 ตั้งแต่หน้าวัดนวลจันทร์ ถึงตลาดโพธิ์สุวรรณ ถ.นวลจันทร์

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันที่ 26 ธ.ค. 63 ณ ช.นาคสถาพร 1 แยก 6-1 ช.สวัสดิการ 2 แยก 21 ช.ก้านนวิจิตร ช.สวัสดิการ 1 ช.10/1/2/3 ช.เพชรเกษม 110 แยก 12-13 ช.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร วันที่ 27 ธ.ค. 63 ช.นาคสถาพร 2 แยก 6-1-1-1 ถึงแยก 6-1-1-10 ช.สวัสดิการ 2 แยก 21 ช.เพชรเกษม 112 แยก 11,15 ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม ช.เพชรเกษม 110 แยก 15 ช.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร / กำจัดขยะพิษในคลองภาษีเจริญและคลองทวีวัฒนาทุกวัน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 63 สะพานข้ามคลองบุรีรัมย์ ถ.ร่มเกล้า และ ถ.พัฒนาชนบท 3 และวันที่ 20 ธ.ค. 63 ถ.พัฒนาชนบท 1,2 และลำสะพานข้ามคลองสาม ถ.เจ้าคุณทหาร

เขตยานนาวา วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่ร้านอาหาร หัวปลา ช่องนนทรี ถึงแยกพระรามที่ 3-นราธิวาส และเวลา 13.30-14.30 น. ตั้งแต่พระรามที่ 3 ช.53 ถึงแยก ถ.ยานนาวา และวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่พระรามที่ 3 ช.52 ถึงสมาคมเตชะสัมพันธ์ เวลา 13.30-14.30 น. ถ.นราธิวาส ตั้งแต่แยกรัชดาภิเษก-นราธิวาส ถึงแยกจันทน์-นราธิวาส

เขตประเวศ วันที่ 16 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดอัลสอาดอะห์ (อ่อนนุช 65 แยก 2) ถ.อ่อนนุช ช.70 ถึงสุเหร่าปึงหนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.14 ถ.ศรีนครินทร์ ช.57 และ ช.59 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่ปากซอยโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถึงสวนพัฒนาภิรมย์ ถ.สุขาภิบาล 2 ช.8 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านชวนชื่น ถึงหน้าหมู่บ้านมัทนา 5 และถนนคู่ขนานมอเตอรเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

สวนหลวงและลาดกระบังกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตสวนหลวง วันที่ 19 ธ.ค. 63 บริเวณชุมชนเจริญพัฒนาถาวร ช.พัฒนาการ 38 และ ช.พัฒนาการ 32 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

เขตลาดกระบัง วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่บ้านรุ่งอรุณ 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขต รายงาน)